



ประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

เรื่อง กำหนดระยะเวลาในการกลั่นกรอง ตรวจสอบผลงาน และประเมินคุณลักษณะของบุคคล
ที่ขอเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ
ระดับชำนาญการและระดับชำนาญการพิเศษ ในสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๐ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๔๘ เรื่อง การ
ประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) และ
ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ ตำแหน่งระดับ ๘ ลงมา สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
คัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน

เพื่อให้การคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ ก.พ. หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
กำหนดเป็นตำแหน่งที่ปรับระดับสูงขึ้นได้จากระดับเริ่มต้นของสายงานและมีผู้ครองตำแหน่งอยู่แล้ว ได้มีการ
พิจารณาคัดเลือก เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๐ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๔๘ และ
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ อ.ก.พ. กรมกำหนด อย่างเป็นระบบ มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้
โดยคำนึงถึงความรู้ความสามารถของบุคคล มีความเหมาะสมที่จะให้ส่งผลงานประเมิน และประโยชน์ที่ทาง
ราชการจะได้รับ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติจึงกำหนดระยะเวลาในการกลั่นกรอง ตรวจสอบผลงาน และ
ประเมินคุณลักษณะของบุคคลที่ขอเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ
ระดับชำนาญการและระดับชำนาญการพิเศษ ในสังกัด ดังต่อไปนี้

๑. ให้ผู้ครองตำแหน่งที่ ก.พ. หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายกำหนดเป็นตำแหน่งที่ปรับระดับสูงขึ้น
ได้จากระดับเริ่มต้นของสายงาน จัดทำเอกสารตามแบบแนบท้ายประกาศ อ.ก.พ. สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
วันที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ให้ถูกต้องครบถ้วน และบันทึกเสนอคำขอรับการคัดเลือกต่อเลขาธิการ
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ผ่านผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น

๒. ให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นของข้าราชการที่ขอรับการประเมินบุคคล ช่วยกลั่นกรองเอกสาร
ขอประเมินบุคคลในเบื้องต้น แล้วนำเสนอผู้บังคับบัญชาระดับสำนักหรือกอง ภายใน ๑๕ วันนับแต่วันที่ได
รับคำขอฯ และให้ผู้บังคับบัญชาระดับสำนักหรือกองของผู้นั้น กลั่นกรอง ตรวจสอบผลงาน และประเมิน
คุณลักษณะของบุคคลตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ อ.ก.พ. กรมกำหนด แล้วนำเสนอเลขาธิการสำนักงาน
ปรมาณูเพื่อสันติ ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับคำขอฯ หากผู้บังคับบัญชาพบว่าเอกสารขอประเมินบุคคล
ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนที่จะส่งเข้ารับการประเมินได้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ อ.ก.พ. กรมกำหนด
ให้แจ้งผู้ขอรับการประเมินบุคคลภายในกำหนดระยะเวลาดังกล่าว

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘

อจลภ วรทวิระการ

(นางสาวอัจฉรา วงศ์แสงจันทร์)
เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ